

เปิดโลกใบใหม่เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยไปกับ FADiscovery เป็น Application ที่เข้ามาช่วยเพิ่มอรรถรส ช่วยเปลี่ยนรูปแบบ ยกกระตักในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยไปสู่ความสนุก ได้รับสาระความรู้ เปิดประสบการณ์เรียนรู้แบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายรวมกันอยู่ใน Application เดียว ให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลของกรมศิลปากรในรูปแบบ One Stop Service ประชาชนที่ติดตั้ง Application จะสามารถได้รับบริการของกรมศิลปากรผ่าน การเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หรือ อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งระบบจะให้บริการนำชมแบบอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกเส้นทางการชมพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง หรือ เลือกเส้นทางตามที่ระบบแนะนำ ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานตั้งแต่ต้นทาง และจดจำตัวตนของผู้ใช้งานในระบบ โดยเชื่อมโยงข้อมูลของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เข้ากับ ข้อมูลองค์ความรู้ที่ผู้ใช้งานสนใจผ่านฐานข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่ของกรมศิลปากร เช่น ฐานข้อมูลหนังสือจากหอสมุดแห่งชาติ ฐานข้อมูลคลังความรู้ดิจิทัล ฐานข้อมูลจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นต้น FADiscovery จัดเก็บข้อมูลความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โดยใช้ Wristband ขนาดเล็ก หรือ Download Application เพื่อติดตั้งยังโทรศัพท์มือถือ ระบบจะจดจำเส้นทางและความสนใจของผู้เข้าชม ตั้งแต่เริ่มเข้าชม จนกระทั่งออกจากพิพิธภัณฑ์ และทำการบันทึกความสนใจ ความชอบ ความต้องการในการเข้าชม และการเข้าถึงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ของประชาชนไว้อย่างละเอียด ทำการจัดหมวดหมู่ แยกความสนใจของผู้ใช้ระบบ ออกเป็นประเภท เช่น ห้องจัดแสดงแต่ละห้อง โบราณวัตถุแต่ละประเภท จุดแสดง ความสนใจแต่ละแห่ง จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลและประมวลผลแบบ Real Time เพื่อจะได้ทราบถึงความสนใจเป็นพิเศษของผู้เข้าชมแต่ละท่าน และทำการส่งกลับข้อมูลความต้องการและความสนใจซึ่งมาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมศิลปากร ไปยังผู้ใช้ระบบ ซึ่งพบว่ามีความสนใจที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล



ดังนั้น FADiscovery จึงเป็นระบบให้บริการข้อมูลแบบเฉพาะรายบุคคล Individual Experience เช่น ระบบประมวลผลพบว่า ประชาชนมีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือ สนใจ โบราณวัตถุในแต่ละช่วงสมัยเป็นพิเศษ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลโบราณวัตถุ จารึก หนังสือ เอกสารจดหมายเหตุ หรือภาพถ่าย จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในกรมศิลปากร และทำการส่งข้อมูลกลับไปยังประชาชน เพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนรู้มากที่สุด ทำให้ประชาชนและผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูล และทำการค้นคว้า ศึกษา เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ใช้งาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นต้น และกรมศิลปากรจะดำเนินการขยายผลไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ ในส่วนภูมิภาคในประเทศในปีต่อๆ ไป สามารถ download ได้ทั้ง Android และ iOS

FADiscovery

DOWNLOAD OUR APP!!

**Enhance your
Thai museum
experience**

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทั่วไทย
ให้สนุกกว่าเดิม

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ที่

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

FADiscovery ทำให้การเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยง่ายเพียงปลายนิ้ว ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของกรมศิลปากรในรูปแบบ One Stop Service ระบบทำการเก็บคัดแยกข้อมูล และนำเสนอข้อมูลแบบเฉพาะรายบุคคล แนะนำเส้นทางที่เหมาะสม แนะนำเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการจากการให้บริการข้อมูลของกรมศิลปากรในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็น *มิติใหม่* ของการให้บริการข้อมูลด้านมรดกวัฒนธรรมของชาติ ทำให้ได้รับข้อมูลตามสิ่งที่สนใจและต้องการโดยตรง ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้า และเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง โดยผ่านเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถให้คำแนะนำและแสดงความคิดเห็นโดยตรงผ่าน Application ถึงกรมศิลปากร เพื่อให้กรมศิลปากร สามารถนำความข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง